

หัวข้อวิจัย โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุวรรณา เตชะธีระปรีดา และคณะ

หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปีที่ทำการวิจัยเสร็จเรียบร้อย 2558

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการจัดการความรู้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ยั่งยืนจากการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการภารกิจการวิจัยและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : กรณีศึกษาการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมาจาก วิสาหกิจชุมชน จาก 32 กลุ่ม ใน 16 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาแบบมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อบูรณาการการวิจัยการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนร่วมกับโครงการวิจัยและแผนงานวิจัยในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาการขับเคลื่อนภารกิจแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีประชากรเป้าหมาย คือ กลุ่มบุคลากรที่มีส่วนร่วมกับการดำเนินการวิจัยและปฏิบัติการในวาระกิจกรรมต่าง ๆ จากหลายภาคส่วน ได้แก่ บุคลากรของวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่เป็นอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมการวิจัย ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนหลัก คือ การดำเนินงานทำความเข้าใจและสื่อสารเบื้องต้น กำหนดแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เครือข่าย และติดตามและประเมินผลโครงการ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มีการสอบทานกับภาคส่วนหรือปัจจัยอื่นตามแนวทางการตรวจสอบสามเส้า และมีการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพการเก็บข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณตามวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา การจำแนกชนิดข้อมูลและการเปรียบเทียบเหตุการณ์และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ค่าจำนวน ร้อยละ สำหรับข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มผู้ตอบ และค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับแปลความหมายระดับความเห็นที่เกิดขึ้น ผลการวิจัยพบว่า มีการก่อตั้ง“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา” มีเป้าหมายที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกันในแบบอย่างการดำเนินธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเข้าร่วมเครือข่ายจะเป็นเรื่องของความสมัครใจ มีความเป็นอิสระของแต่ละวิสาหกิจชุมชน เป็นการร่วมกันด้วยจิตสำนึกร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผ่านการเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดก่อตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนเครือข่าย มีกิจกรรมนำร่องการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเครือข่าย ยังเป็นเพียงการเริ่มต้นที่ต้องมีการพัฒนาอย่างจริงจังอีกระยะหนึ่ง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ สร้างประโยชน์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในระดับมาก ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของระบบและขบวนการวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นที่การสร้างการเรียนรู้การบริหารจัดการเครือข่าย การประกอบการวิสาหกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีงบประมาณที่เหมาะสมและมีระบบการขับเคลื่อนการใช้งบประมาณแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้แบบแผนของการจัดการความรู้ในการพัฒนา อาจจะมีการพิจารณาทำวิจัยต่อไปในประเด็นการออกแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นแผนงานวิจัยในมิติของพื้นที่ ประเภทของวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายกลางของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน